



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
17 สิงหาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 17 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,461 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,626,057 ราย เสียชีวิต 28 ราย เสียชีวิตสะสม 31,915 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,243 ราย รักษาหายสะสม 4,574,240 ราย ยังรักษาอยู่ 19,902 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 596,934,012 (+215,901) ราย 6,459,290 (+210) ราย รักษาหาย 570,935,850 (+137,000) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. ปรับลดวันรักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, hfocus, js100, soudhitalk, mcot, isaranews, TNN, workpointtoday) ทวีตช่อง TNN

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ในวันที่ 19 ส.ค. 65 จะมีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ทาง สธ. จะเสนอมติการประชุมของ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องประกาศลดระดับโรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งจะรายงานให้ ศบค.รับทราบ เพื่อให้มีความเห็นต่าง ๆ

- นพ.เกียรติภูมิ ปลัด สธ. กล่าวว่า ที่ประชุม EOC โรคโควิด 19 สธ. ปรับการประชุมเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีการประเมินสถานการณ์รายวันและรายสัปดาห์ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงมติ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ปรับโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ส่วนการรักษาจะมีการปรับลดวันรักษาจาก 7+3 วัน เป็น 5+5 วัน ส่วนเรื่องยาโมลนูพิราเวียร์จะเป็นยาหลักในการรักษา

2. ผลสำรวจพบ ปชช. การ์ดตก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ch7, thebangkokinsight, infoquest, newtv, thailandplus, acnews, nationtv) ทวีตช่อง 5, TNN, NBT

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กองสุខศึกษาสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโควิด 19 ในช่วงวันที่ 5-31 มี.ค. 65 จำนวน 113,847 คน เปรียบเทียบกับช่วงวันที่ 1-20 ก.ค. 65 จำนวน 28,487 คน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงติดโควิด 19 ที่กลับมาเพิ่มสูงขึ้น คือ ไม่เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร นอกจากนี้ ยังได้สำรวจประเด็นที่ประชาชนตระหนักลดลง เสี่ยงโควิด 19 คือ คิดว่าการสวมหน้ากากอนามัยเป็นเรื่องสำคัญ ความตระหนักลด 11.06 % จากผลการสำรวจสะท้อนคนไทยมีการปะใกล้ชิดกันมากขึ้นหลังผ่อนคลายมาตรการ ทำให้การระมัดระวังตัวในการเว้นระยะห่างลดลง รวมถึงการผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัย ย้ำว่าให้ยังคงปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention อย่างเคร่งครัด

3. โควิดส่งผลต่อสัมพันธภาพครอบครัว


สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน


- นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สัมพันธภาพครอบครัวที่มีปัญหาความรุนแรงสูงขึ้นในช่วงโควิด 19 ระบาด ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับครอบครัวเปราะบางและเสี่ยงเปราะบาง อัตราการหย่าร้างที่มากขึ้น ฟ้องว่าครอบครัวได้รับผลสะท้อน ควรให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวที่เปราะบางมากขึ้น ตั้งแต่เรื่องการทำงาน การมีสวัสดิการ ความช่วยเหลือทางสังคม ขั้นตอนการให้คำปรึกษา ฯลฯ

4. โกงค่ารักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, TNN, hfocus, newtv, ch7, soudhitalk,)

- นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขานุการ สปสช. เผยถึงกรณีประชาชนถูก รพ.เอกชน เก็บเงินค่ารักษาโควิด 19 ล่วงหน้าว่าหลายกรณี สปสช. เคยรับเรื่องร้องเรียนมา ได้รับการตอบกลับจาก รพ.บางส่วนที่ถูกร้องเรียนมีการคืนเงินแล้ว ขณะนี้กำลังให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบโทรศัพท์ไปถึงผู้ป่วยทุกราย โดยเฉพาะ รพ.เอกชน ที่มีกรรับรักษาผู้ป่วยในระบบ UCEP Covid เพื่อสอบถามว่าถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่ มีใบเสร็จหรือไม่มีค่างอะไรบ้าง ตรวจสอบแล้วราว 30% พบว่า 1 ใน 3 แสดงใบเสร็จชัดเจน ทั้งนี้ ตามหลักการจะไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม แต่ รพ.อาจชี้แจงถึงกรณีผู้ป่วยมีความต้องการอื่นเพิ่มเติมทั้งหมดอยู่ในกระบวนการตรวจสอบ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>5. หลังติดโควิดเสี่ยงเส้นเลือดอุดตัน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv, TNN) - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เปิดผลวิจัยของสหรัฐฯ พบภาวะหลังจากติดโควิด 19 มีความเสี่ยงเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ ภายใน 90 วัน สูงถึง 60 - 90% เมื่อเทียบกับป่วยไข้หวัดใหญ่ พร้อมคาดการณ์วันนี้ประเทศไทยมีการติดเชื้อจริงสูงถึง 82,034 ราย</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC Health Week 22-26 ส.ค.65 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, มติชน, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง NBT, ผจก., thailandplus, prd, newtv, Chiangmai-mail) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. แถลงข่าวการประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 และการประชุมคณะกรรมการด้านสุขภาพของเอเปค ในช่วง APEC Health Week ระหว่างวันที่ 22-26 ส.ค.นี้ ที่ รร.มิลเลนเนียม ฮิลตัน - นายอนุทินกล่าวว่า ในปี 65 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และผลักดันนโยบายเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) โดยในส่วนของ สธ.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขของเขตเศรษฐกิจเอเปคภายใต้หัวข้อ “Open to partnership. Connect with the World. Balance Health and the Economy หรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์กับภาคี เชื่อมโยงกันกับโลก สู่สมดุลระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ” ซึ่งเป็นการจัดประชุมด้านสาธารณสุขครั้งแรกของประเทศไทย เน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และกระตุ้นเศรษฐกิจ - นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ภาพรวมการเตรียมพร้อมจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะการจัดงานบนมาตรฐานความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 จัดทีมแพทย์ประจำสถานที่จัดประชุมตลอด 24 ชม. มีระบบส่งต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมรถ Mobile ดูแลกรณีโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ ประสาน สตช.ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจร</p>	
<p>ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นอันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, สวท., ทีวีช่อง NBT, TNN, prd, newtv, hfocus, thailandplus) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ว่า ในที่ประชุมวันนี้ได้นำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรไทย ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2565 ซึ่งตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานร่วมกัน ทำให้ประเทศไทยมีการส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คิดเป็นมูลค่ากว่า 12,211 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบผลการดำเนินงานทั้ง 4 ยุทธศาสตร์, (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 และข้อคิดเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการนโยบายฯ ทั้ง 5 คณะต่อไป</p>	
<p>เตือนเสพยาเส้นฟ้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, เคลลิวส์, มติชน, อปท.นิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, แนวหน้า, ch7, newtv, workpointtoday, acnews, thebangkokinsight, ejan, thailandplus, topnews, nation, amarintv) - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หน.ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 11) และโฆษก สธ. กล่าวถึง กรณีวัยรุ่นบางกลุ่มนิยมใช้ยาเส้นฟ้า คือ ยาโรฮิบนอล เป็นยาควบคุมในกลุ่มฟลูนิเทรซิแพม ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ไม่มีขายทั่วไป ต้องจ่ายยาโดยแพทย์เท่านั้น สถานพยาบาลที่จ่ายยาต้องส่งรายงานไปที่ อย. พบมีผู้นำยาดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิด ใช้เสพยาให้เกิดอาการมึนและอวตลันที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้า เตือนอันตรายอาจเกิดผลข้างเคียงจนถึงแก่ชีวิตได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ลักลอบจำหน่ายและผู้ที้นำไปใช้เสพยา โฆษณาเชิญชวน ถือว่ามีความผิด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย สธ.จะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด</p>	
<p>ไวรัส RSV สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, ผจก., ข่าวสด, thailandplus, thebangkokinsight, opt-news, ch7) - นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เชื้อไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus) มีกระบาดมากในช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาว (ก.ค.-ม.ค.) เด็กที่แข็งแรงเมื่อติดเชื้อไวรัส RSV มักจะมีอาการน้อย คล้ายไข้หวัดธรรมดา น้ำมูกไหล</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไอ จาม มีไข้ คออักเสบ แต่ในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี ทารกคลอดก่อนกำหนด หรือในกลุ่มเด็กที่มีโรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาการอาจรุนแรงเป็นหลอดลมฝอยอักเสบ ปอดบวม ไข้สูง ไอมีเสมหะ หายใจหอบจนอกบวม หายใจแรง หายใจออกลำบาก หรือหายใจมีเสียงวี๊ด ซึม ตัวเขียว บางรายอาจโคม่าจนอาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้ ผู้ปกครองจึงควรหมั่นสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการรุนแรงรีบพาไปพบแพทย์</p>	
<p>นายกฯ ชวนฉีดวัคซีนหวัดใหญ่ฟรี สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(เดลินิวส์ ผู้จัดการ แนวนหน้า thestandard innnews) - นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเหลือเวลาเพียงอีก 15 วันสุดท้าย ตามที่ สปสช. ร่วมกับกรมควบคุมโรค รมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม- 31 สิงหาคม นี้</p>	-
<p>กฎหมายกัญชา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวอิศรา กงเทพธุรกิจ) - นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รายงานความคืบหน้าการพิจารณากฎหมายของสภา โดยหยิบยกร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ....ที่ผ่านการพิจารณาวาระแรกและอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ ว่า คณะกรรมาธิการจะพิจารณาแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า และจะอยู่ระหว่างบรรจุวาระในอีก 2-3 สัปดาห์ จึงคาดว่าจะไม่สามารถพิจารณาทันในสมัยประชุมนี้ และจะต้องรอสมัยประชุมถัดไปที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 พ.ย.65</p>	-
<p>เหตุไฟไหม้สถานบันเทิง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด - นพ.เกียรติไกร นามโรสง ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า ข้อปฏิบัติของคนที่หนีออกมาจากไฟไหม้สถานบันเทิง ต้องเฝ้าระวังตนเองว่ามีอาการหายใจผิดปกติหรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจควรมาตรวจร่างกาย รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากควันไฟ ได้แก่ พนักงานดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย ซึ่งต้องเข้าไปดับเพลิงบ่อยๆ ทำให้หายใจเข้าไปบ้าง ก็นั่น ส่วนที่อันตรายกว่าควันไฟ คือ อนุภาค (PM) ที่มองไม่เห็น การเข้าไปดับเพลิงแม้ในระยะสั้นบ่อยๆ ก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวได้</p>	-
<p>เชื้อแบคทีเรียอีโคไล สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการรายวัน, เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ - หมอหม่อง-นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์”คุณหมอนักอนุรักษ์เจ้าของรางวัลลูกโลกสีเขียว อายุรแพทย์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงการพบเชื้อแบคทีเรีย “อีโคไล” จากการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลในน้ำตกรับเสด็จ บริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวมักแวะพัก บางคนใช้น้ำล้างหน้าและดื่ม สาเหตุเกิดจากมีชุมชนตั้งอยู่บริเวณต้นน้ำและไม่มีระบบจัดการน้ำที่ดี ปัญหาการจัดการน้ำสะสมมานาน ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยทั้งรัฐและชุมชนควรต้องร่วมรับผิดชอบ</p>	-
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	